

QUYNH PHỤ

# Hiện đất giải phóng mặt bằng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế

Từ đầu năm đến nay, huyện Quỳnh Phụ triển khai 7 dự án giao thông quan trọng. Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong việc hiện đất giải phóng mặt bằng (GPMB), nhiều dự án đã được triển khai đúng tiến độ, mở hướng giao thông thuận lợi, góp phần thúc đẩy kinh tế của huyện phát triển.

## Đường mở đến đầu người dân hiện đất đến đó

Tuyến đường tỉnh ĐT.452 qua xã Quỳnh Ngọc dài 4,7km. Đây là tuyến giao thông quan trọng nối huyện Quỳnh Phụ với các địa phương khác trong tỉnh. Để hoàn thành tuyến đường cần sự đồng thuận của 250 hộ dân có diện tích đất nằm trong diện GPMB. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn tuyên truyền, vận động, mặc dù chưa nhận tiền bồi thường tài sản trên đất song tất cả các hộ dân đều đồng thuận hiện đất và tháo dỡ công trình để đơn vị thi công sớm triển khai dự án.

Gia đình ông Đào Ngọc Hùng, thôn Quỳnh Lang thuộc diện GPMB để triển khai dự án. Trước đây, khi mở rộng đường giai đoạn 1, gia đình ông đã hiến hơn 110m<sup>2</sup> đất ở. Đến nay, khi tuyến đường yêu cầu phải mở rộng lần nữa, gia đình ông tiếp tục hiến hơn 100m<sup>2</sup> đất ở và tự nguyện tháo dỡ công trình, tài sản trên đất để thi công dự án. Ông Hùng chia sẻ: Tôi thấy mở rộng đường là tốt cho dân nên sẵn sàng hiến đất, đường to rộng đi lại thuận tiện. Dù chưa nhận tiền bồi thường tài sản trên đất song gia đình tôi và nhiều gia đình trong thôn vẫn



Chỉ trong thời gian ngắn tuyên truyền, vận động, 40 hộ dân xã An Vinh đồng thuận hiến đất giúp đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường ĐT.84 đến quốc lộ 10.

tháo dỡ tài sản để đơn vị thi công triển khai dự án. Ông Phạm Văn Tập, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Cách đây gần 3 năm, Quỳnh Ngọc là địa phương đi đầu của huyện trong thực hiện Thông báo kết luận số 220 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc vận động nhân dân góp quỹ tiền sử dụng đất không đòi lại để thực hiện dự án đường ĐT.78 với 161 hộ dân hiến 4.500m<sup>2</sup>

đất ở và đất nông nghiệp. Từ kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động người dân hiến đất, ngay sau khi dự án tuyến đường ĐT.452 được triển khai, ban chỉ đạo GPMB của xã phân công các ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động tới từng hộ dân. Với mục tiêu tất cả mọi người dân đều nắm chắc và hiểu rõ dự án, trong thời gian ngắn, cùng với sự vào cuộc của các

cấp, các ngành, tất cả các hộ dân nơi tuyến đường đi qua đều đồng thuận cao trong hiến đất GPMB, tự nguyện tháo dỡ tài sản trên đất để bàn giao cho đơn vị thi công một cách nhanh nhất. Tại xã An Vinh, thời điểm này địa phương cũng đang triển khai dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐT.84 đến quốc lộ 10 với tổng chiều dài 1,2km. Tuyến đường trước đây đi

lại rất khó khăn, nhiều ổ gà, gây mất an toàn giao thông. Từ khi huyện có chủ trương cải tạo, nâng cấp đường, người dân rất phấn khởi. Nhờ sự kiên trì trong công tác tuyên truyền, vận động, toàn bộ 40 hộ dân nơi tuyến đường đi qua đều đồng thuận hiến đất GPMB. Ông Nguyễn Đình Kiên, thôn Gia Hòa 1 chia sẻ: Tôi rất mừng khi huyện mở rộng tuyến đường đi qua xã. Riêng gia đình tôi đã hiến 70m<sup>2</sup> diện tích đất nông nghiệp để mở đường, mọi người trong gia đình rất ủng hộ việc mở đường. Ở địa phương chúng tôi, đường mở đến đâu người dân hiến đất đến đó.

## Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án

Công tác GPMB nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân đã tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công triển khai dự án nhanh chóng. Tại đường tỉnh ĐT.452 qua xã Quỳnh Ngọc, đến nay trong tổng số 4,7km, đơn vị thi công lắp đặt rãnh thoát nước được 2,7km, trong đó 2km đã rải đá dăm, 1km láng nhựa lần 1. Giá trị thực hiện đạt khoảng 50%, đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra. Anh Phạm Đăng Minh Quang, chỉ huy trưởng công trường

dự án đường tỉnh ĐT.452 cho biết: Quá trình triển khai dự án, người dân tự nguyện tháo dỡ tài sản trên đất dù chưa nhận tiền hỗ trợ đã giúp chúng tôi thi công nhanh chóng. Trong quá trình thi công, bà con cũng tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ đơn vị trông coi nguyên vật liệu, tài sản nên chúng tôi rất yên tâm.

Với tuyến đường ĐT.84 đến quốc lộ 10 tại xã An Vinh, trong tổng số 1,2km, đến nay đơn vị thi công đã lắp đặt xong 700m rãnh thoát nước tại khu dân cư, bóc lớp mặt đá cũ để rải đá dăm; đã xây kè kênh mương được 300/500m đoạn đường thuộc diện tích đất nông nghiệp. Ông Phạm Hữu Thắng, Chủ tịch UBND xã An Vinh chia sẻ: Địa phương luôn đồng hành với đơn vị thi công trong công tác GPMB, kiểm đếm tài sản để dự án được triển khai một cách nhanh nhất. Hiện tại, đơn vị thi công đang tích cực triển khai việc hoàn thiện lớp bê tông móng trong diện tích đất nông nghiệp bảo đảm tiến độ rải đá dăm, láng nhựa để hoàn thiện các hạng mục còn lại.

Đến nay, trong 7 dự án giao thông, về cơ bản Quỳnh Phụ đã bàn giao toàn bộ mặt bằng cho đơn vị thi công để triển khai thi công. Ông Vũ Đức Ninh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Quỳnh Phụ cho biết: Mặc dù khối lượng công việc nhiều song với địa phương có kinh nghiệm trong việc tuyên truyền, vận động hiến đất GPMB như Quỳnh Phụ, đặc biệt là sự chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, việc hiến đất đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng, thành tích thực của người dân, đã làm đường là nhân dân hiến đất, do vậy các dự án triển khai rất thuận lợi, rút ngắn

## Ông Nguyễn Ngọc Như, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Quỳnh Phụ



Hiện nay, huyện Quỳnh Phụ như một công trường với nhiều dự án giao thông quan trọng. Chúng tôi rất mừng khi người dân các địa phương đồng thuận cao trong việc hiến đất GPMB để cùng huyện triển khai các dự án. Đây sẽ là điều kiện quan trọng để huyện thu hút các nhà đầu tư, qua đó thúc đẩy kinh tế của huyện ngày càng phát triển trong thời gian tới.

## Ông Nguyễn Phú Huỳnh, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển nông thôn huyện Quỳnh Phụ



Khó khăn lớn nhất khi triển khai dự án làm đường giao thông luôn là công tác GPMB. Song ở huyện Quỳnh Phụ, công tác GPMB rất thuận lợi, lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, các ngành, địa phương tích cực vào cuộc, người dân đồng thuận cao trong hiến đất làm đường. Đường mở đến đâu người dân hiến đất đến đó, chính điều này giúp dự án được triển khai nhanh, tiết kiệm được nhiều chi phí cho đơn vị thi công.

## Ông Trần Hữu Quang, xã An Vinh (Quỳnh Phụ)



Chúng tôi thấy chủ trương của huyện đầu tư làm đường là rất thiết thực đối với người dân nên dù đất có giá trị đến đâu chúng tôi đều ủng hộ hiến đất. Đường mở rộng, giao thông thuận lợi giúp kinh tế địa phương phát triển, đời sống người dân được nâng lên.

được thời gian thi công, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thực hiện Thông báo kết luận số 220, huyện Quỳnh Phụ có trên 4.600 gia đình góp gần 40ha đất các loại với tổng trị giá gần 500 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp hàng chục ki-lô-mét đường tỉnh, đường huyện và các công trình công cộng. Giao thông thuận lợi

đã thu hút 59 dự án đầu tư vào huyện với tổng đăng ký đầu tư hơn 4.117 tỷ đồng, qua đó giúp kinh tế của huyện có sự tăng trưởng vượt bậc, giá trị sản xuất tăng dần qua các năm. Năm 2022, tổng giá trị sản xuất ước đạt 23.227,4 tỷ đồng, năm 2023 đạt trên 26.250 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2022.

NGUYỄN CƯỜNG

## Toàn tỉnh xuất siêu gần 220 triệu USD

4 tháng đầu năm nay, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của tỉnh diễn ra thuận lợi và đạt mức tăng trưởng khá. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 811 triệu USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2023. Các nhóm ngành hàng có kim ngạch xuất khẩu cao gồm may mặc, khăn bông, hàng thủ công mỹ nghệ, xơ polyester, sợi, manh dầy, da giày và vật liệu xây dựng.

Trong khi đó, nhờ có đơn hàng sản xuất, xuất khẩu dồi dào nên nhu cầu nhập khẩu nguyên, phụ liệu phục vụ sản xuất của các doanh nghiệp cũng tăng cao. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa 4 tháng đầu năm của tỉnh ước đạt 594 triệu USD, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2023. Như vậy, cán cân thương mại của tỉnh trong 4 tháng qua ghi nhận xuất siêu với mức thặng dư gần 220 triệu USD. Đây là kết quả đáng mừng phản ánh sự phục hồi sản xuất của các doanh nghiệp, khả năng thích ứng với biến động thị trường quốc tế tốt và nguồn cung nguyên, phụ liệu trong nước dần đáp ứng được nhu cầu sản xuất, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, hạn chế phụ thuộc nhiều vào thị trường và nguồn cung bên ngoài, tạo ra sự phát triển bền vững.

HÀ THANH

## Dư nợ tín dụng chính sách xã hội tăng 3,98%

Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh tỉnh, tính đến ngày 30/4/2024, tổng nguồn vốn hoạt động của Chi nhánh đạt hơn 4.440 tỷ đồng, tăng hơn 170 tỷ đồng tương ứng với 4% so với thời điểm 31/12/2023; trong đó nguồn vốn ủy thác tại địa phương đạt hơn 100 tỷ đồng. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt hơn 4.435 tỷ đồng, tăng 3,98% so với thời điểm 31/12/2023 với 97.569 khách hàng đang vay vốn.

Cũng trong 4 tháng, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đã giải ngân cho hơn 16.300 lượt khách hàng vay vốn với số tiền gần 665 tỷ đồng; trong đó cho vay vốn sản xuất, kinh doanh đối với hơn 7.230 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; cho vay chương trình học sinh, sinh viên với 114 lượt khách hàng; cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đối với 1.648 lượt khách hàng; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đối với 7.286 lượt khách hàng; cho vay nhà ở xã hội đối với 17 lượt khách hàng và cho vay 33 lượt người chấp hành xong án phạt tù để sản xuất, kinh doanh. Từ nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ, hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, từ đó góp phần quan trọng hạn chế tín dụng đen, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

MINH HƯƠNG

## CÔNG TY TÂN ĐỆ ĐỔI MỚI ĐỂ VƯƠN TẦM

Cái tên Tân Đệ giờ đây không chỉ được biết đến là một trong những doanh nghiệp quy mô hàng đầu cả nước mà còn vươn tầm quốc tế, tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Điểm tựa để Công ty đi nhanh, tiến chắc đó chính là không ngừng đổi mới về mọi mặt.



Thiết kế khuôn mẫu, giá, cũ là giải pháp giúp Công ty Tân Đệ nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.

### Đổi mới quản trị

Trong những đổi mới hoạt động quản trị, quản lý doanh nghiệp của Công ty Tân Đệ, chúng tôi đặc biệt ấn tượng với triết lý "tập thể quản lý, quản lý tập thể". Công ty chủ động trao quyền tự chủ, tự quyết tới từng cán bộ, người lao động (NLD) thông qua việc giao nhiệm vụ, công khai, minh bạch mọi thông tin từ nghĩa vụ đến quyền lợi. Để thực hiện được điều này, Công ty đã phát triển và vận hành hiệu quả ứng dụng Tân Đệ app mobile. Ứng dụng cho phép lãnh đạo và NLD thường xuyên, dễ dàng tương tác từ thông tin tình hình sản xuất, kinh doanh, giao nhiệm vụ, xử lý công việc, giải quyết chế độ an sinh xã hội đến các quyền lợi, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng. Chị Hoàng

Thị Mỹ Hạnh, công nhân nhà máy Tân Đệ 5 cho biết: Nhờ có ứng dụng Tân Đệ app mobile, giờ đây chúng tôi có thể tra cứu thông tin cá nhân, kiểm tra số ngày được nghỉ phép, nhận phiếu thanh toán lương hàng tháng hay tìm hiểu kiến thức pháp luật bất cứ lúc nào. Mỗi NLD được tự chủ và chủ động hơn trong tiếp nhận thông tin cũng như thực hiện

nhiệm vụ của mình nên cảm thấy rất phấn khởi.

Mới đây, Công ty Tân Đệ thực hiện đổi mới công tác quản lý nhân sự bằng dữ liệu điện tử. Toàn bộ hồ sơ của NLD được số hóa và lưu trữ trên hệ thống quản lý dữ liệu đồng bộ, cập nhật kịp thời, bảo mật cao. Việc chuyển đổi số trong quản lý nhân sự giúp Công ty nắm bắt chính xác, chi tiết về nhân thân, sức khỏe của từng cán bộ, công nhân, từ đó phân công nhiệm vụ phù hợp, phát huy sở trường góp phần nâng cao hiệu quả lao động. Chuyển đổi số trong quản lý nhân sự khẳng định doanh nghiệp luôn tuân thủ quy định của pháp luật và minh bạch thực hiện các chính sách về lao động, việc làm đối với NLD.

### Đổi mới sản xuất

Ông Nguyễn Tiến Phương, Tổng giám đốc Công ty Tân Đệ cho biết: Chiếm lĩnh công nghệ sản xuất tiên tiến là một trong những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp gia tăng sức mạnh cạnh tranh trong tìm kiếm thị trường, đổi tác, ký kết đơn hàng sản xuất xuất khẩu. Vì vậy những năm qua, Tân Đệ đầu tư mạnh mẽ vào các giải pháp công nghệ từ tự động hóa quy trình sản xuất đến áp dụng những loại máy móc hiện đại nhất của ngành may để tối ưu hóa hiệu suất. Hiện nay, tất cả khâu may đều được đầu tư hệ thống máy may lập trình khổ rộng và các máy móc tự động, bán tự động một số công đoạn may đòi hỏi độ chính xác cao.

Song song với đổi mới công nghệ, Công ty Tân

Đệ chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Nổi bật nhất là Công ty tạo điều kiện thuận lợi để mỗi NLD được học tập, bồi dưỡng năng lực chuyên môn, tay nghề, kỹ năng mềm và phát huy khả năng sáng tạo trong lao động. Chỉ tính riêng năm 2023, NLD Công ty Tân Đệ đã đăng ký 154 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, trong đó có 88 sáng kiến được công nhận, áp dụng vào sản xuất, 237 cá nhân được xét khen thưởng vì có sáng tạo trong sản xuất.

Ở Công ty Tân Đệ có nhóm nghiên cứu kỹ thuật may giá cũ. Đây là bộ phận chuyên phân tích kỹ thuật may theo đơn khách hàng yêu cầu, sau đó nghiên cứu chế tạo các giá, cũ giúp công nhân làm việc một cách dễ dàng, nhanh chóng và hiệu quả nhất. Ngoài ra, lực lượng này cũng thường xuyên xuống các xưởng theo dõi, nắm bắt thực trạng sản xuất, những bất cập, hạn chế về kỹ thuật may, nhu cầu của công nhân, từ đó lên ý tưởng chế tạo các phụ kiện, chi tiết máy hỗ trợ để tối ưu hiệu quả lao động. Đội ngũ kỹ sư cơ khí của Công ty còn nghiên cứu chế tạo ra nhiều máy móc có tính độc quyền như máy cộc cài tiến đầu nóng và lạnh độc lập, bộ căng chun máy 1 kim lô bé, máy chum đầu khóa tự động thông minh, máy 1 kim có nhiệt để kẹp viền thay may macpici... Có thể nói, sự đổi mới toàn diện từ máy móc, công nghệ, kỹ năng, tay nghề của NLD đã giúp hoạt động sản xuất quần áo jacket, quần áo thể thao của Công ty Tân Đệ ngày càng hiệu quả,

đáp ứng mọi yêu cầu của những đối tác, khách hàng lớn và nổi tiếng thế giới như Patagonia, Marmot, Lululemon, Athletica, The North Face, Under Armour, REI, Black Diamond.

### Đổi mới an sinh xã hội

Với quan điểm "của cho không bằng cách cho", những năm gần đây, Công ty Tân Đệ luôn tìm cách đổi mới trong thực hiện các chương trình phúc lợi hướng tới NLD, gia đình của họ và cộng đồng. Tiêu biểu như chương trình ngày hội thể thao dã mở rộng, đa dạng các môn thi đấu: bóng đá, cầu lông, bóng bàn, kéo co tạo sân chơi cho mọi cán bộ, công nhân tham gia. Chương trình tặng quà Tết cho NLD, Công ty lựa chọn những nhu yếu phẩm thiết yếu là sản phẩm đặc sản vùng miền, địa phương với tổng trị giá hơn 30 tỷ đồng.

Án tượng và độc đáo hơn cả là Công ty Tân Đệ tặng bình chữa cháy, tập huấn tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho NLD và tổ chức hội thao kỹ thuật chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đại tá Vũ Mạnh Hà, Phó Giám đốc Công an tỉnh đánh giá: Đây là sáng kiến, tinh thần trách nhiệm của Công ty Tân Đệ trong công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ NLD và nhân dân. Hơn 16.000 lao động của Công ty Tân Đệ được trang bị đầy đủ kiến thức và thiết bị chữa cháy sẽ trở thành lực lượng quan trọng tham gia tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng trong phòng, chống "giác lửa" cũng như xử lý các vụ việc cháy, nổ phát sinh ngay từ cơ sở.

KHÁC ĐUÁN